

Số: /UBND-NN

Tuần Giáo, ngày 06 tháng 8 năm 2021

V/v: Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình mỗi xã một sản phẩm 5 tháng cuối năm 2021.

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị thành viên BCD các CT MTQG huyện;  
- UBND các xã, thị trấn.

*Thực hiện Văn bản số 2084/BCĐ-KTN ngày 07/7/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021.*

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

### **I. UBND các xã, thị trấn**

Tiếp tục rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; điều chỉnh, lập lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030; tập trung chỉ đạo các thôn, bản đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2021; tổ chức thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; huy động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư kết hợp với nguồn kinh phí được hỗ trợ để thực hiện đầu tư xây dựng NTM theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được (nhóm các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, nhà ở và công trình phụ trợ, môi trường và cảnh quan nông thôn...).

#### **1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

- Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, duy trì các chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu trong năm tăng từ 1 – 2 tiêu chí/ xã. Đối với xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới: Tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt; hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt đối với xã phấn đấu công nhận cơ bản đạt chuẩn năm 2021<sup>1</sup>.

- Xây dựng NTM cấp bản: Yêu cầu UBND các xã triển khai các nội dung hướng dẫn Ban phát triển bản tự tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí thôn bản nông thôn mới<sup>2</sup> (Quyết định 135/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 Quyết định ban hành bộ tiêu chí thôn bản nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên). Hồ sơ, Trình tự thẩm định thực hiện theo hướng dẫn số 18/HD-BCĐ-VPĐP ngày 04/3/2019 của BCD thực hiện các Chương

---

<sup>1</sup> Hiện tại cơ quan thường trực VPĐP NTM đã nhận dự thảo báo cáo kết quả xây dựng NTM 04 xã: Rạng Đông, Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Nhung; 02 xã còn lại Chiềng Đông, Tòà tình UBND xã tự đánh giá lại kết quả thực hiện những tháng cuối năm 2021, đảm bảo đạt từ 15 tiêu chí trở lên xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi về UBND huyện.

<sup>2</sup> Theo kế hoạch năm 2021: Phấn đấu 02 bản Minh Thắng xã Quài Nưa và bản Sái ngoài xã Quài Cang đạt bản nông thôn mới năm 2021.

trình MTQG về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM và thôn bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (*Có văn bản kèm theo*); hồ sơ gửi về UBND huyện (qua cơ quan thường trực VPĐP – Phòng nông nghiệp & PTNT huyện) trước ngày **20/9/2021**.

## **2. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)**

- Đối với sản phẩm đã được công nhận năm 2020, UBND các xã, thị trấn giúp đỡ, hỗ trợ các chủ thể mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Đối với các sản phẩm năm 2021 phối hợp cùng phòng ban chuyên môn giúp đỡ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện trước ngày **30/8/2021**.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế HTX. Khuyến khích các cá nhân, tập thể trên địa bàn khai thác, sản xuất các sản phẩm thế mạnh của địa phương trên cơ sở hợp tác và giúp đỡ nhau, thành lập Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất kinh doanh thích hợp, có hiệu quả và cạnh tranh với các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác trên thị trường.

## **II. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện; các phòng, ban, ngành; thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện**

### **1. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện**

Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình; hướng dẫn, giúp đỡ các xã lập hồ sơ đề nghị xét công nhận cơ bản đạt chuẩn, các chủ thể tham gia chương trình OCOP hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đảm bảo theo kế hoạch; kịp thời tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

### **2. Cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công, có trách nhiệm kiểm tra, tổ chức đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí do đơn vị theo dõi.

- Cử công chức trực tiếp hướng dẫn các xã phấn đấu cơ bản đạt chuẩn hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện; có kế hoạch cụ thể đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm; đối với 1 số xã chưa công nhận cơ bản đạt chuẩn, xã đặc biệt khó khăn, cơ quan đơn vị thành viên ban chỉ đạo chủ động rà soát, lựa chọn tiêu chí phù hợp hướng dẫn các xã tập trung hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chương trình đề ra năm 2021.

#### **\* Phòng Nông nghiệp & PTNT:**

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thủy lợi, tiêu chí về mô hình, tổ chức sản xuất.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng các đề án, dự án, phương hướng sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình; tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu phát triển tổ hợp tác nông nghiệp, nông thôn để đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

\* **Phòng Tài chính – KH:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư; tham mưu việc phân bổ các nguồn vốn, bố trí lồng ghép

vốn để thực hiện hoàn thành Chương trình; hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư, cơ chế lồng ghép nguồn lực đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu phát triển Hợp tác xã; các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng NTM lĩnh vực kinh tế tập thể để đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

**\* Phòng Kinh tế - Hạ tầng:**

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn nội dung về quy hoạch xây dựng NTM, quản lý chất lượng các công trình xây dựng; hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Quy hoạch, Giao thông, Điện, Nhà ở dân cư, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng các quy trình công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường,...; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong việc đăng ký, bảo vệ thương hiệu nông sản hàng hóa, sản phẩm làng nghề; triển khai thực hiện các đề tài, dự án xây dựng các mô hình sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn.

**\* Phòng Tài nguyên và Môi trường:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm.

**\* Phòng Văn hóa – Thông tin:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí Văn hóa, tiêu chí Thông tin và Truyền thông.

**\* Trung tâm Văn hóa TT & TH:** Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục vụ cho chương trình; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

**\* Phòng Giáo dục:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Trường học và chỉ tiêu liên quan trong tiêu chí Giáo dục và đào tạo.

**\* Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo, tiêu chí Lao động có việc làm và chỉ tiêu về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của tiêu chí Giáo dục và đào tạo.

**\* Văn phòng HĐND-UBND huyện:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Y tế.

**\* Phòng Nội vụ:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu về Hệ thống chính trị đối với tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

\* **Phòng Tư pháp:** Hướng dẫn thực hiện nội dung tiếp cận pháp luật, trong tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

\* **Ban chỉ huy Quân sự huyện:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nội dung 19.1 về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng của tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh).

\* **Công an huyện:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 19.2 của tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh).

\* **Chi cục Thống kê huyện:** Hướng dẫn công tác thống kê, đánh giá các tiêu chí về Hộ nghèo, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm.

\* **Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện:** Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định, các chính sách ưu đãi tín dụng của Nhà nước cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

\* **Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể nhân dân cấp huyện:** Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

\* **Tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện:** Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng, phó Ban chỉ đạo huyện.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy; (b/c);
- TT HĐND huyện; (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đơn vị thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Tuyên**